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๑/๑๐ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่  ๘/๒๕๕๓  
วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  

ณ  ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
----------------------------------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธาน 
๒. อาจารย์ ดร.อําพิน กันธิยะ รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบด ี กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ รองคณบด ี กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ หาญเมืองใจ รองคณบด ี กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง 

หัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

กรรมการ 
กรรมการ 

๘. นางไกรคํา หัสการบัญชา เลขานุการสํานักงานคณะฯ กรรมการ 
และเลขานุการที่ประชุมฯ 

๙. นางพิราวรรณ์ สําเภาลอย หัวหน้างานบริหารทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.ศรัล  วรุณพันธุ์ 
๒. ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง 
๓. อาจารย์ ดร.พิชญา บุญประสม 
๔. อาจารย์ ดร.พนิดา รัตนปิติกรณ์ 
๕. อาจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช 
๖. อาจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 
๗. อาจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ไชยาโส 
๘. นางสาวสังวาลย์ วรรณกุล 
๙. นางสาวปิยะนุช สวัสด ี
 

 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
หัวหน้างานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัยและบริการชุมชน 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยได้แจ้งที่ประชุมว่าได้เรียนเชิญหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกครัง้ เพื่อรับทราบผลการประชุมของที่ประชุมฯ  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
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๒/๑๐ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติ/ข้อคิดเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ                             
อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓   
    เลขานุการที่ประชุมแจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓  วาระที่ ๔ เร่ืองพิจารณา ตามเอกสารที่
แจ้งให้ทราบ ในการประชุม   (เอกสารแนบท้าย ๑.๑) 
 

   ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมฯ ขอให้นํารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําคณะฯ  ขึ้นเว็ปไซต์ของคณะด้วย เพื่อหน่วยงานสามารถนําไปใช้ในการดําเนินการและอ้างอิง 

 
๑.๒ ความคืบหน้าการเตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ APEC 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  รายงานความคืบหน้าโครงการจัดการประชุม
วิชาการนานาชาติ APEC โครงการเดิม ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีความคืบหน้าคือ 
ขณะนี้ได้ส่ง monitoring report ไปเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ และในส่วนของ Final report ทาง APEC ได้แก้ไขแล้ว 
นอกจากนี้ เอกสาร proceeding อยู่ใน website ของ APEC อย่างเป็นทางการ ผู้สนใจสามารถเข้าดูได้จาก link  
ใน website ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   สว่นโครงการใหม่ ในปี ๒๕๕๔ ได้จัดทําข้อเสนอโครงการเรื่อง APEC 
ATCWG  Biofuels Network Annual Symposium and Biotrade/Technical Training Workshop ขณะนี้ ได้รับผลการ
พิจารณาอย่างไม่เป็นทางการว่าโครงการนี้ ไดรั้บการอนุมัติจาก APEC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่มีข้อคิดเห็นจาก
ประเทศที่เป็น co-sponsor ให้แก้ไขเล็กน้อย ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ  ในการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมโครงการที่
เคยเข้าร่วมโครงการเมื่อปีที่แล้ว จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม ฯลฯ 
 

   ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๓  การรับรองมติที่ประชุมกรรมการบริหารประจําคณะฯ (โดยการแจ้งเวียน) 
   เลขานุการที่ประชุมฯ รายงานการรับรองมติจากคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ 
(โดยการแจ้งเวียน)  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ (เอกสารแนบท้าย ๑.๓) 

 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๔ การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๕ 
 ประธานที่ประชุม แจ้งการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
  ๑)  งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายขั้นต่ํา (baseline) งานนโยบาย 

และแผน เป็นผูจั้ดทํา 
  ๒)  งบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐ 
   ๒.๑ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
    ให้คณะจัดทําส่วนหนึ่งและสํานักวิชาฯ พิจารณาจัดทําส่วนหนึ่งโดย

จัดทําคําขอ  กําหนดส่งมายังคณะฯ ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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๓/๑๐ 

 

   ๒.๒ งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   
    ให้สํานักวิชาฯ และสํานักงานคณะฯ พิจารณาจัดทําคําขอ  กําหนดส่ง

มายังคณะฯ ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
  ๓) งบประมาณเงินรายได้ 
   ๓.๑ ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งานนโยบาย 

และแผน เป็นผูจั้ดทําข้อมูล 
   ๓.๒ รายจ่ายของงบลงทุนและโครงการ/กิจกรรม ให้ทุกงานในสํานักงานคณะ 

และสํานักวิชาฯ พิจารณาจัดทําคําขอตามแบบฟอร์มและแบบเสนอแผนงาน/โครงการ  กําหนดส่งมายังคณะฯ 
ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

๑.๕ ผลการประเมินการสอนของคณาจารย์สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    ประธานที่ประชุม แจ้งข้อมูลผลการประเมินการสอนของคณาจารย์สังกัดคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร สําหรับภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๓  มีจํานวนรายการที่นักศึกษาเข้าไปดําเนินการประเมินแล้ว
เมื่อเทียบกับจํานวนรายการที่นักศึกษาลงทะเบียน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๐% มีคะแนนอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าเกณฑ์ 
ข้อมูลดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงความร่วมมือการทําการประเมินการเรียนการสอนของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๓ 

รหัส
สาขาวิชา 

ช่ือสาขาวิชา 
จํานวน
รายการ

ลงทะเบียน 

จํานวน
รายการที่
ประเมิน
แล้ว 

คิดเป็นร้อย
ละ (%) 

ผลการ
ประเมิน
เฉลี่ย (%) 

ผลการ
ประเมิน

เฉลี่ย (จาก 
๕.๐๐) 

ผลสรุป 

๖๐๑ FOOD SCIENCE AND 
TECHNOL GY  ๒,๓๔๔  ๘๑๑  ๓๔.๖๐  ๘๑.๑๘  ๔.๐๖  ด ี 

๖๐๒ BIOTECHNOLOGY  ๑,๗๔๔  ๗๙๓  ๔๕.๔๗  ๘๒.๗๖  ๔.๑๔  ด ี 
๖๐๓ PACKAGING TECHNOLOGY  ๘๖๓  ๓๕๕  ๔๑.๑๔  ๘๗.๐๕  ๔.๓๕  ด ี 
๖๐๔ FOOD ENGINEERING  ๘๔๕  ๔๙๑  ๕๘.๑๑  ๘๓.๓๐  ๔.๑๖  ด ี 

๖๐๕ PRODUCT DEVELOPMENT 
TECHNOLOGY  ๑,๔๓๕  ๕๖๖  ๓๙.๔๔  ๘๓.๓๖  ๔.๑๗  ด ี 

๖๐๖ MARINE PRODUCT 
TECHNOLOGY  ๖๗๙  ๓๗๗  ๕๕.๕๒  ๘๑.๙๓  ๔.๑๐  ด ี 

  สรุปรวม ๗,๙๑๐  ๓,๓๙๓  ๔๒.๙๐  ๘๒.๙๖  ๔.๑๕  ด ี 
  

เนื่องจากเป็นผลประโยชน์สําหรับคณาจารย์ทุกท่านที่จะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิง ในการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  อีกท้ังยังมีผลกระทบกับตัวชี้วัด (KPI) สําหรับการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  
จงึขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกท่านให้ความสําคัญ และช่วยเตือนนักศึกษาดําเนินการในส่วนของการประเมินการ
เรียนการสอนในภาคเรียนถัดไปให้เพิ่มมากขึ้นด้วย 
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๔/๑๐ 

 

  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้อาจารย์ผู้สอนจองใช้ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้
นักศึกษาเข้าไปประเมินการเรียนการสอนในตอนท้ายของชั่วโมงเรียน 

  
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
     เลขานุการที่ประชุมฯ แจ้งที่ประชุมทราบ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ัง
ที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓  ได้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ ทุกทา่น  ทาง e-mail  เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมฯ โดยฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้รวบรวมและสรุปแก้ไขรายงานการประชุมฯ (ตาม
เอกสารแนบ) และนําเสนอในที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานฯ 
         

  ที่ประชุมรับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่อง          
 

   ๓.๑  ผลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร  
   รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากร รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากร ในการปรับปรุงอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตรและการขนย้ายครุภัณฑ์  ดังนี้ 
 

๑) รายการการขนย้ายครุภัณฑ์ (เรื่องเดิม) 
รายการครุภัณฑ์ ย้ายจาก ปลายทาง ผลการปฏิบัติ 

๑.  ชุดกลั่นแอลกอฮอล์ FE, FST FE ๒๐๑ ยังไม่ได้ดําเนินการ 
๒.  เคร่ืองวิเคราะห์
โปรตีน 

FE ๓๑๑ FST ๓๒๐ ยังไม่ได้ดําเนินการ 

๓.  เคร่ืองอบสุญญากาศ ชัน้ ๓ FE FE ๑๐๙ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่จะต้องซ่อมจึงจะสามารถใช้งานได้ 
และเป็นครุภัณฑ์โครงการวิจัยของ รศ.รัตนา อัตตปัญโญ   
ยังไม่ได้บริจาคให้คณะฯ ต้องดําเนินการในเรื่องของครุภัณฑ์
บริจาคจึงจะสามารถดําเนินการในส่วนของการขออนุมัติซ่อม
ครุภัณฑ์ได้ 

๔.  ซ่อมระบบกรองน้ํา โรงงาน  X ยกเลิก จะใช้ระบบกรองร่วมกับระบบของ FST แทน 
๕.  เคร่ือง HPLC 
และ TLC 

ห้องปฏิบัติ 
การกลาง 

PDT ๓๑๕ ดําเนินการแล้วเฉพาะ HPLC ,TLC ยังไม่ได้ดําเนินการ  
 

๖. ถังหมักชุดทําไวน์ BIOT๑๐๗ โรงงาน ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
๗. รายการครุภัณฑ์ย่อย  
(๑๗ รายการ) 

โรงงาน
ต้นแบบ 

FE ๑๐๙ หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผูรั้บผิดชอบ 
โดยประสานงานกับหน่วยช่างเทคนิค 
อยู่ในระหว่างดําเนินการ 
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๕/๑๐ 

 

๒) รายการที่ดําเนินการสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓) 
รายการ ผลการปฏิบัติ 

๑. การปรับปรุงห้องที่ชัน้ ๓ ตึกสํานักงานคณะ  
ให้เป็นคลังเก็บข้อสอบ  

ดําเนินการแล้ว ๘๐ %  
(อยู่ในระหว่างดําเนินการรอขนย้ายตู้เอกสารและแจ้ง
คณาจารย์ให้นําข้อสอบมาเก็บได้) 

๒. การปรับปรุงห้อง BIOT ๑๐๒ ให้เป็น  
ห้องประชุมสํานักวิชาฯ  

X ยกเลิก โดยจะปรับปรุงเป็นห้องเรียนตามเดิม 
 

 

๓) รายการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรในรอบเดือนที่ผ่านมา 
รายการ ผลการปฏิบัติ 

๑. กลุ่มวิจัยขอใช้พื้นที่ชัน้ ๔ ตึก FE  
(งบไทยเข้มแข็ง) 

รอดําเนินการ 

๒. นักวิทยาศาสตร์ขอใช้ห้องเตรียมปฏิบัติการชัน้ ๔ ตึก 
เป็นสโตร์กลางจุลชีววิทยา 

ดําเนินการแล้ว 

 

  ที่ประชุมรับทราบและให้ความเห็นชอบ 
 

   ๓.๒ ผลการดําเนินการของคณะกรรมการวิชาการ 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดําเนินการของ
คณะกรรมการวิชาการ  ดังนี้ 

1) รายงานผลการพิจารณาทุนการศึกษาเตตร้าแพค ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓  (เพิ่มเติม) 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รายงานว่าจากจํานวนทุนการศึกษาเตตร้าแพค ที่ได้
สัมภาษณ์นักศึกษารอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ไปแล้วนัน้ ยังมีนักศกึษาที่ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ไม่ครบตามจํานวนทุน
ที่ต้องการ จึงจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมฯเพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทุนโดยไม่ระบุชั้นปีของนักศึกษา  เพื่อให้
สามารถรับนักศึกษาได้ตามจํานวนทุนที่ต้องการ 

 

   ที่ประชุมรับทราบและให้ความเห็นชอบ 
 

    ๒)   ความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการปรับปรุง   

หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
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๖/๑๐ 

 

หลักสูตร ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 
ปริญญาตรี ๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ ์                    
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
**คงค้างรอดาํเนินการปรับ  
มคอ.๒ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 
๒๕๕๕  ไม่เกินตลุาคม ๒๕๕๔ 

๑)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
๒)  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
๓) สาขาวิชาเทคโนโลย ีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร  
**ปรับแก้ไขแล้วและอยู่ระหว่างการ
นําเสนอหลักสูตรใหส้าํนักพัฒนาฯ 
๓)  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

 

ปริญญาโท  ๑)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
๒)  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
**อยู่ในระหว่างการประชุมหารือเพื่อรวม
หลักสูตร FST, FE  

 

ปริญญาเอก หลักสูตรเปิดใหม่ 
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์   
**ปรับแก้ไขแล้วและ       อยู่
ระหวา่งการนําเสนอหลักสูตรให้
บัณฑิตวิทยาลยั               

๑)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
๒)  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
**อยู่ในระหว่างการประชุมหารือเพื่อรวม
หลักสูตร FST, FE  

 

 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

   ๓.๓ ผลการดําเนินการของสํานักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 
   หัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  รายงานผลการดําเนินงานของสํานักวิชาฯ  ดังนี้ 
    ๑)   หัวหน้าสํานักวิชาฯ แจ้งกําหนดการประชุมหลักสูตรปริญญาโท FST และ FE  
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
    ๒) สํานักวิชาฯ กําลังอยู่ในระหว่างการจัดทําโครงการนักวิชาชีพไทยในต่างแดนมา
ปฏิบัติงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  แต่เนื่องจากได้เลยช่วงกําหนดการส่งโครงการฯ จึงไม่ขอส่งโครงการ
ดังกล่าว 
    ๓) สํานักวิชาฯ แจ้งว่าจากผลการประชมุร่วมกันกับบุคลากรในสังกัดสํานักวิชาฯ 
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  คณาจารย์และบุคลากรมีความเห็น สรุปได้ดังนี้ 
     ๓.๑   สํานักวิชาฯ มีความประสงค์ให้มีการดําเนินการจัดทําเกณฑ์และแนวทาง 
การประเมินขึ้นขั้นเงินเดือน (โดยสํานักวิชาฯ จะมกีารนัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
     ๓.๒  การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของคณะฯ ยังค่อนข้างล่าช้า การติดต่อประสาน 
งานไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรทําให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการ 
ประสานงาน อาทเิชน่ การใช้ e-office  การส่ง SMS หรือ TV-LCD  
     ๓.๓ การแก้ไขปัญหาด้านการเบิกจ่ายพัสดุที่ใช้ในปฏิบัติการ 
     ๓.๔ การแก้ไขปัญหาด้านการปรับปรุงหลักสูตร 
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๗/๑๐ 

 

    ๔) โครงการห้องเก็บสารเคมีกลาง ของสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
    ๕) สํานักวิชาฯ ได้จัดทํา ส.ค.ส. เพื่อส่งกําลังใจให้กับคณาจารย์ของคณะฯ ที่ลา
ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  เพื่อนําเสนอผู้บริหารทุกท่านได้ลงนามและจะได้ดําเนินการจัดส่งต่อไป 
    ๖) สํานักวิชาฯ แจ้งได้รับการจัดสรรอัตรากําลัง พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 
จํานวน ๑ อัตรา (FE) และพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน ๑ อัตรา (MPT)  ซึ่งขณะนี้หน่วยทรัพยากรบุคคล คณะฯ 
ได้ดําเนินการประกาศรับสมัครแล้วในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 
    ๗) ทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศเกาหลี  ได้รับจัดสรร ๕ ทุน  ซึ่งได้ประชาสัมพันธใ์ห้
นักศึกษาที่สนใจไปบางส่วนแล้ว  โดยได้คัดเลือกนักศึกษาจากผลการศึกษาและติดต่อกับนักศึกษาโดยตรง 
    ๘) สํานักวิชาฯ แจ้งว่าในงานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ ๒๐๑๐ สํานักวิชาฯ ได้จัดบูธ
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา  โดยให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม  
 
   ที่ประชุมรับทราบโดยขอความร่วมมือบุคลากรใช้การสื่อสารผ่านระบบ e-office 
และการใช้ระบบ TV-LCD  มีราคาสูงมาก  จึงขอให้ติดต่อขอข้อมลูด้านการส่งข้อมูลทาง SMS   
 
   ๓.๔ ผลการดําเนินการของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
   หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  รายงานผลการดําเนินการของศูนย์ฯ ระหว่าง
วันที่ ๙ กันยายน – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ (เอกสารแนบท้าย ๓.๔) 
 
    ประธานให้ข้อเสนอแนะ จากความเห็นของคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ  ในคราว
ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  มีความเห็นเร่ืองการจัดทําหลักสูตรอบรมโดยให้จัดทํา
เป็นแผนหลักสตูรอบรมทั้งปี  และทําเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์แจ้งผู้สนใจและหน่วยงานต่างๆ ให้ทราบล่วงหน้า 
   ประธานที่ประชุมฯ  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิด้านการบริการวิชาการ รองผูอํ้านวยการ
ห้องปฏิบัติการกลางเชียงใหม่ ได้เข้าพบเพื่อหารือในการรับเป็นศูนย์การวิเคราะห์ (partner) เพื่อเป็นหน่วยงานร่วม
การบริการวิชาการด้านการวิเคราะห์  เพื่อขอใบอนุญาตจาก อย.  ซึ่งหน่วยงาน อย. จะรับเฉพาะหน่วยงานราชการ
และที่มีเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ 
   ประธานที่ประชุม  แจ้งที่ประชุมพิจารณากรณีศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  ได้ส่ง
ข้อเสนอโครงการปรับปรุงอาคารโรงงานต้นแบบและขออนุมัติงบประมาณดําเนินการ (หนังสือที่ ศธ ๖๓๙๓
(๒๐.๖)/๑๙๒  ลงวันที่ ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๓)   โดยประธานได้เสนอขอพิจารณาใช้เงินสะสมคณะฯ ใหห้ัวหน้า
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรยืมทดรองจ่ายสําหรับเป็นงบดําเนินการโครงการฯ ตามที่เสนอขอ 
๒,๔๙๒,๘๖๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ซึ่งการจะสามารถอนุมัติใช้เงินสะสม
ได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ ทั้งนี้เงื่อนไขการชําระคืนจะต้องพิจารณา
ในขั้นดําเนินการ โดยในเบื้องต้นหัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  รับข้อเสนอดังกล่าว 
 
   ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 



วิสัยทัศน : เปนผูนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศ 
คานิยม   : ซ่ือสัตย สามัคคี มีวินัย รวมใจพัฒนาองคกรและส่ิงแวดลอม 
 

๘/๑๐ 

 

   ๓.๕ ผลพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน 
    ประธานที่ประชุมแจ้งเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ 
คร้ังที่ ๗/๒๕๕๓  คณะกรรมการประเมินผลงานได้พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของ รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน สังกัดสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ (โดยการแจ้งเวียน)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   คณะกรรมการฯ มีมติ
ให้ความเห็นชอบและให้ปรับแก้ไขเอกสารบางส่วน 
 
   ที่ประชมุรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
   ๔.๑  หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.๒๕๕๓ 

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเอกสารหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.๒๕๕๓  โดยในรายละเอียดของหลักสูตรได้ปรับลดหน่วยกิตจาก ๑๓๗ หน่วยกิต  
เป็น ๑๓๔ หน่วยกิต  เพื่อปรับให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยที่ให้มีเพิ่มกระบวนวิชา GE และมีการ
เปิดกระบวนวิชาใหม่สหกิจศึกษา  และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนจาก ๒ แผน คือ แผนสหกิจศึกษา และแผน
โครงงานวิจัย 

 
    ทีป่ระชุมรับทราบและให้ความเห็นชอบ  โดยขอให้ตรวจสอบ ปรับแก้ไขความ

ถูกต้องของการสะกดคําและปรับรูปแบบการนําเสนอหลักสูตรให้ถูกต้องตามที่สํานักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากําหนด 
 
   ๔.๒ พิจารณาการร่วมลงทุนโดยใช้เงินกองทุนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    ประธานที่ประชุมฯ แจ้งผูอํ้านวยการสํานักบริการวิชาการ ได้เข้าพบเพื่อร่วมหารือ
เกี่ยวกับการลงทุนโครงการก่อสร้างอาคารสํานักบริการวิชาการ เป็นศูนย์ประชุมขนาด ๖๐๐ คน ห้องพัก ๙๐ ห้อง 
เพื่อรองรับการประชุมของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๘๘ 
ล้านบาท   กู้เงินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๔๐ ล้านบาท  และในส่วนที่เหลือใช้งบประมาณรายได้ของสํานักบริการ
วิชาการ และจากการระดมเงินลงทุน  โดยมีเงื่อนไขผลกําไร คือ ๒ ปีแรก เป็นระยะเวลาปลอดหนี้ให้ผลตอบแทน
เป็นดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝาก  และหลังจาก ๒ ปี ให้ผลตอบแทน ๒% บวกดอกเบี้ยเงินฝาก 
   ประธานจึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ ในการลงทุนดังกล่าว 
   ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ  โดยให้ร่วมลงทุนกับสํานักบริการวิชาการ   
ในวงเงนิเบื้องต้นไม่เกิน ๓ ล้านบาท 
 
 
 
 



วิสัยทัศน : เปนผูนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศ 
คานิยม   : ซ่ือสัตย สามัคคี มีวินัย รวมใจพัฒนาองคกรและส่ิงแวดลอม 
 

๙/๑๐ 

 

   ๔.๓ การปรับปรุงแนวทางการบริหารงานแบบรวมศูนย์สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   ๑) การดําเนินงานด้านการปรับปรุงหลักสูตร 

   เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แจ้งเร่ืองการดําเนินงานด้านการปรับปรุงหลักสูตรที่ขาดความ
คล่องตัวและยังไมบ่รรลุตามเป้าหมาย  เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วง 

     ประธานที่ประชุม ได้อ้างถึงเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จะ
กําหนดและแต่งตั้งคณาจารย์ร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามรายชื่อของแต่ละหลักสูตร  โดย
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการชุดนั้นๆ จะต้องเป็นผู้ประสานงานและดําเนินการในขั้นตอนของการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นกระบวนการ  และประธานที่ประชุมฯ มอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานของสาขาวิชา
เดิมในแต่ละสาขาวิชา ๑ คนต่อ ๑ หลักสูตร  มีหน้าที่รับผิดชอบและช่วยดําเนินการในขั้นตอนการปรับปรุง
หลักสูตรที่เหลืออยู่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. โดยจะสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
สืบค้นหรือจัดพิมพ์หลักสูตรละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ตามตารางสรุป ดังนี้ 

หลักสูตร สาขาวิชา ผู้รับผิดชอบ 
ปริญญาตรี ๑)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์                       

๒)  สาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
๓)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
๔)  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
๕) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร  
๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

๑)  นางปิยะนุช จันทนา          
๒)  นางสุดาลักษณ์ พุทธวงศ์ 
๓)  นางสาริกา  สุรนาถ 
๔)  นางพิราวรรณ์ สําเภาลอย 
๕)  นางจริยา คําบุญเรือง  
๖)  นส.สังวาลย์ วรรณกุล       

ปริญญาโท ๑)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์                       
๒)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
๓)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
     + สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

๑)  นางปิยะนุช จันทนา          
๒)  นางสุดาลักษณ์ พุทธวงศ์ 
๓)  นางสาริกา  สุรนาถ 
  + นางพิราวรรณ์ สําเภาลอย  

ปริญญาเอก ๑)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์                       
๒)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
     + สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

๑)  นางปิยะนุช จันทนา          
๒)  นางสาริกา  สุรนาถ 
  + นางพิราวรรณ์ สําเภาลอย  

 
  ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ 
 
   ๒) การแก้ไขปัญหาด้านการเบิกจ่ายวัสดุสําหรับการเรียนการสอน 

   เลขานุการที่ประชุมฯ แจ้งแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเบิกจ่ายวัสดุสําหรับการ
เรียนการสอนของนักวิทยาศาสตร์โดยให้นักวิทยาศาสตร์ติดต่อรับเงินยืมเงินทดรองจ่ายได้จากหน่วยพัสดุเพื่อจัด 
ซือ้จัดหาวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน  และส่งใบสําคัญรับเงินหักล้างเงินยืมกับหน่วยพัสดุได้โดยตรง  สําหรับการ
บันทึกข้อมูลรายการวัสดุทั้งในระบบ e-store และระบบ ๓ มิติ  ทางหน่วยพัสดุจะเป็นผูด้ําเนินการทั้งหมดและจะ
รายงานยอดงบประมาณที่ใชจ้ริงใหห้ัวหน้าสํานักวิชาฯ ทราบเดือนละ ๑ คร้ัง 

 
  ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ 
 
 














